



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
และ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



\*\*\*\*\*

หลักการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ สถานศึกษาในเครือข่าย จึงจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาเครือข่าย โดยทั้งสองหน่วยงานจะมีความร่วมมือกันดังนี้

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสถานศึกษาในเครือข่าย ยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การศึกษา และบุคลากรของ สถานศึกษาในเครือข่าย กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การสนับสนุนนักศึกษาจากสถานศึกษาในเครือข่ายเข้าศึกษาต่อ ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาในเครือข่าย โดยการรับเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงการฝึกอบรมและการประชุมทางวิชาการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดให้มีขึ้น
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การสนับสนุนและพัฒนาวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ข่าวสารทางวิชาการให้แก่สถานศึกษาในเครือข่าย

5. สถานศึกษาในเครือข่าย ให้การสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรับนักศึกษาในหลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

6. สถานศึกษาในเครือข่าย ให้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ

7. สถานศึกษาในเครือข่าย ให้การสนับสนุนและร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการพัฒนาวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

การยกเลิกข้อความ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ หากเห็นว่าความร่วมมือทางวิชาการไม่อาจบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อาจดำเนินการได้อย่างแท้จริง หรือฝ่ายที่ประสงค์บอกเลิกข้อตกลง บอกเลิกข้อตกลงเป็นหนังสือล่วงหน้าไปยังอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการในภาระผูกพันตามข้อตกลงที่คงค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น ก่อนการบอกเลิกข้อตกลงมีผลใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้ทำไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเก็บไว้หนึ่งฉบับ และสถานศึกษาในเครือข่าย ถือไว้อีกหนึ่งฉบับ โดยทั้งสองฝ่าย ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 และมีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

(รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์)  
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณก สุทธิศน์ ณ อยุธยา)  
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์